

# **TRIẾT HỌC LÀ GÌ ?**

**Có nhiều người còn quá mơ hồ về Triết, Triết học. Từ đó, có nhiều thứ mệnh danh là Triết, Triết học - trong khi, thực chất đó chỉ là thứ rác.**

**Triết, Triết học mang một sứ mệnh hết sức thiêng liêng: đó là định hướng cho cuộc sống của con người. Triết học không phải là đời sống. Triết học là cuộc sống.**

**Đời sống là thứ đã, đang phơi bày ... Trong khi cuộc sống - khi chưa thành đời sống, nó là thứ hướng tới.**

**Vì mang một sứ mệnh đặc biệt quan trọng, thiêng liêng - quyết định đến số phận của một con người - trong hiện tại và tương lai - nên, điều tiên quyết và cốt lõi nhất của nền tảng một Triết, Triết học đó là: phải chỉ ra cho bằng được: đâu là **BẢN CHẤT** của sự vật-hiện tượng trong tự nhiên và xã hội.**

**Bài viết sau đây phản ánh một quan điểm,  
một góc nhìn về Triết, Triết học ...**

## **TRIẾT HỌC ... RÁC**



Tôi về quê nội lần này, trong các câu chuyện trao đổi ... vẫn phải còn bắt gặp thứ

Triết học ... rác. Thứ triết học rác này, một thời tôi lưu giữ trong tim, vì: rác - mà tôi không nhận ra là rác - sống chung với nó lâu dần nên quen "mùi" - không nhận ra đó là "mùi" hôi thối nồng nặc; vì rác - mà tôi không nhận ra là rác - nên không lường được sự nguy hại tột độ của nó đến dường nào; vì rác - mà tôi không nhận ra là rác - nên cả thời thanh xuân không chịu vất nó đi ...

000

*"Chúa nói: nếu con bị tát má bên trái, hãy đưa cho tát má bên phải. Thế, thằng Mỹ nó đánh mình, dâng cả nước cho nó à ?"*

Câu nói này có quen không ? Câu nói này có ai không biết không ? Tôi đoán chắc rằng, ở thế hệ chúng tôi, U70, ai cũng nghe và ai cũng biết - bởi hệ thống tuyên truyền khổng lồ - ra rả hàng ngày ... Điều đáng nói là: ở thế hệ chúng tôi, U70, ai cũng cho đó là chí lí (trong đó có tôi).

Chỉ đến khi, tôi đủ "khôn" và đủ "lớn" - tôi mới nhận ra rằng: cả một hệ thống Triết học - được mệnh danh là "vô địch" kia; cả một hệ thống Triết học - đã bắt sinh viên "vãi hết

cả ra quần" mỗi khi làm bài kia - chỉ là thứ rác ... thì, tôi mới nhận ra: sự tinh ranh trong câu nói " ... *Thế, thằng Mỹ nó đánh mình dăng cả nước cho nó à ?*".

000

Chúa dạy: "*Nếu con bị tát má bên trái, hãy đưa cho tát má bên phải*". Đây là chân lý - và là chân lý đích thực. Và, đây là điều chúa dạy - riêng - cho từng cá thể.

Sao lại là chân lý - và là chân lý đích thực ? Nếu như Triết học Phật đề cập đến phạm trù NHÂN QUẢ - bằng cả một hệ thống lý luận "đồ sộ" - thì, Triết học Thiên chúa giáo chỉ tóm gọn trong năm từ: "LỖI TẠI TÔI MỌI ĐÀNG". Lỗi tại tôi mọi đảng, có nghĩa: trong mọi hoàn cảnh, mọi góc độ, mọi điều kiện, mọi nguyên nhân ... Nếu điều không hay, không may ... đến với mình - thì, tất cả là lỗi tại tôi. Đây là chân lý - và là chân lý đích thực.

Sự thật: NHÂN QUẢ là tồn tại tự nhiên, khách quan, bất biến. NHÂN QUẢ được "thực hiện" với sự công bằng tuyệt đối - và, được "thể hiện" trong đời này, đời sau, hoặc những đời sau nữa.

Với nền tảng là thứ triết học rác - nên, đã xem con người là cỗ máy: chết là hết; chết là không còn bất cứ điều gì. Vì là triết học rác - xem con người là cỗ máy: chết là hết; chết là không còn bất cứ điều gì - nên ngu xuẩn, dốt nát, "bã đậu" ... không hiểu được ý nghĩa lời của Chúa ...

Lời của Chúa, với ý nghĩa: một, phải nhận ra một cách chân thực và chân thành lỗi của mình (trong quá khứ, từ rất nhiều đời, rất nhiều kiếp trước); hai, phải chấp nhận hệ quả mà mình gây ra; ba, phải biết sống cao thượng (Anh tát tôi một cái chưa đủ ư ? Hãy tát tôi thêm má còn lại).

Từ bình diện là cá thể - đưa vào bình diện Tổ quốc; từ ý nghĩa Nhân sinh - khoác cho nó ý nghĩa chính trị ... Sự ranh ma của hệ thống tuyên truyền cho thứ triết học rác - đã biết khai thác triệt để hiệu quả của: phương pháp luận ngụy biện !

(Đến đây phải nói thêm rằng: NHÂN QUẢ và sự tái sinh luân hồi giữa Phật giáo và Thiên Chúa giáo là giống nhau - xem "Sáng Thế Ký Tiên Tri Về Sự Hủy Diệt Loài Người" trong website CHÙA NET:

[chuanet.vn](http://chuanet.vn))

000

Tôi đã nhiều lần muốn chứng minh rằng cái thứ triết học rác kia - không phải là TRIẾT. Bởi, TRIẾT, điều tiên quyết, điều cốt lõi nhất của nó là phải chỉ ra đâu là bản chất của mọi sự vật-hiện tượng trong tự nhiên và xã hội. Cái thứ Triết học rác kia - làm sao có được hiểu biết và nắm bắt được điều đó ? Những gì Triết học rác kia cho là bản chất - chỉ là những thứ của "kẻ mù sờ voi" - chạm tay vào cái "lỗ" của con voi, đưa lên mũi, rồi kết luận con voi thôi không chịu được.

Tôi đã nhiều lần muốn chứng minh rằng, thứ triết học rác kia - đơn thuần chỉ là thứ lý luận mang tính chính trị (vốn chứa rất nhiều điều ngu xuẩn, ấu trĩ, nguy hiểm ...) - đừng bắt tội sinh viên phải học, phải "vãi ra quần" nữa ! Thế nhưng, rồi ... lại thôi.

Cõi Ta Bà này sao mà nhiều khê đến vậy ?!

**Phan Tùng Châu**

07.12.2024